



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 1 เมษายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: เปิดอาคารใหม่	แนวหน้า
2. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ	แนวหน้า
3. 'โยธอร์โมเดล' นำร่องสมาชิกเกษตรกรรมยั่งยืน	แนวหน้า
4. ภาพข่าว: ตรวจเยี่ยม	แนวหน้า
5. กรมข้าวเตือนมั่วขายเมล็ดพันธุ์ปลอม ยันข้าวไทยดีต่อสุขภาพ	แนวหน้า
6. ปฎิรูป'นมโรงเรียน'กระจายงบ1.4หมื่นล.	คมชัดลึก
7. ปชป.จี้รบ.เร่งแก้ราคาพืชผลเกษตร	ข่าวสด
8. 'กฤษฎา' โยน รบ. ใหม่ตัดสินชะลอร่วมมืออย่าง3ประเทศ	กรุงเทพธุรกิจ
9. หนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยผสมเองลดต้นทุนผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น	ไทยโพสต์
10. รมต.สั่งเซตซีโร่ นมโรงเรียนทั้งระบบ	เดลินิวส์
11. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน: ราคาไข่ไก่เริ่มขยับ	ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: เปิดอาคารใหม่

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 13853 หน้า : 8 (ขวา)



เปิดอาคารใหม่ : ดร.อำพน กิตติอำพน องคมนตรี และนายปิณฑพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดอาคารนวัตกรรม
Innovation ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรฯ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีดังกล่าว



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13853 หน้า : 8 (บนขวา)



ชายคาพระพิรุณ

ขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว หลายหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร มั่นใจลดผลกระทบต่อเกษตรกรจากการขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งสำเร็จ เผยปรับพื้นที่ปลูกพืชหลากหลายแทนนาปรังแล้ว ซึ่ง นางดารศรี กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร บอกว่า จากการที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ มี 11 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กำแพงเพชร สุโขทัย อุทัยธานี อุดรธานี สุพรรณบุรี ขอนแก่น ชัยภูมิ ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู และมหาสารคาม หากวางแผนปลูกข้าวรอบสอง (นาปรัง) รวมพื้นที่จำนวน 151,552 ไร่ กรมส่งเสริมการเกษตร จึงสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหลากหลายหรือทำกิจกรรมอื่นทดแทนการปลูกข้าว ซึ่งล่าสุดจากการลงสำรวจพื้นที่ดังกล่าว (13 มี.ค.2562) พบว่า เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่นแทนการปลูกข้าวแล้ว ประมาณ 62,177 ไร่ คิดเป็น 41% ของพื้นที่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 45,174 ไร่ ถั่วเขียว 12,740 ไร่ พืชผัก 2,925 ไร่ แตงโม 445 ไร่ ข้าวโพดฝักสด 420 ไร่ หนุ่ยเลี้ยงสัตว์ 203 ไร่ และงา 35 ไร่ และอีก 59% ของพื้นที่เกษตรกรได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์จากเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ จึงปรับเปลี่ยนไปทำปศุสัตว์ ค้าขายหรือทำอาชีพอื่น และปล่อยพื้นที่ว่างบางส่วนเพื่อเตรียมเข้าฤดูกาลผลิตใหม่

นอกจากนี้ ผลการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้งล่าสุด พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรปลูกข้าวรอบสองแล้ว 11.02 ล้านไร่ (95% ของแผนควบคุม) มีพื้นที่ปลูกข้าวกินแผนควบคุม รวม 1.32 ล้านไร่ ใน 36 จังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตชลประทาน 29 จังหวัด เป็นพื้นที่ทั้งในและนอกเขตชลประทาน 4 จังหวัด และพื้นที่นอกเขตชลประทานอีก 3 จังหวัด โดยในภาพรวมพื้นที่ปลูกข้าวรอบสองทั้งประเทศยังไม่เกินแผนควบคุม 11.21 ล้านไร่ที่กำหนดไว้ แม้ว่าเกษตรกรจะปลูกข้าวรอบสอง เกินแผนควบคุมใน 36 จังหวัดดังกล่าว แต่ในจังหวัดอื่นของประเทศปลูกข้าวไม่เกินแผนที่กำหนด ประกอบกับในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ 11

จังหวัด เกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยและทำอาชีพอื่นแล้ว

นางดารศรียังย้ำอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ยังคงเดินหน้าสร้างการรับรู้และส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยที่ได้ผลตอบแทนสูงทดแทนนาปรังอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรเกิดความเข้าใจและก้าวผ่านความเสี่ยงในการปลูกข้าวรอบสองได้สำเร็จ ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจปลูกพืชใช้น้ำน้อยอื่นๆ ทดแทนการปลูกข้าวรอบสอง สามารถขอคำแนะนำและความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพืชอื่นๆ ได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือโทรศัพท์ 0-2940-6059 หรือเฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

สถาพรที่ผ่านมา **นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงาน**

เศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้แถลงข่าว ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1 ปี 2562 พบว่า ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 โดยภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 1 ขยายตัวได้ในระดับต่ำหรือค่อนข้างทรงตัว เป็นผลมาจากอัตราการขยายตัวของสาขาพืชที่ชะลอลงเป็นหลัก (มูลค่าการผลิตของสาขาพืชมีสัดส่วนสูงสุดในภาคเกษตร) อย่างไรก็ตาม การผลิตพืชเศรษฐกิจหลายชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง ฝรั่ง พารา ปาล์มน้ำมัน และลำไย ยกเว้นอ้อยโรงงาน ซึ่งมีมูลค่าการผลิตสูงสุดในสาขาพืชในไตรมาสแรก กลับมีผลผลิตลดลงค่อนข้างมาก ด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์โดยรวมเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการขยายการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของตลาด รวมทั้งมีการจัดการฟาร์มที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ส่วนการผลิตสินค้าประมง ผลผลิตกุ้งทะเลเพาะเลี้ยงเริ่มปรับตัวดีขึ้น และการทำประมงทะเลและการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดมีทิศทางเพิ่มขึ้น ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 2.5 – 3.5 โดยทุกสาขาการผลิต ได้แก่ สาขาพืช สาขาปศุสัตว์ สาขาประมง สาขาบริการทางการเกษตร และสาขาป่าไม้ ขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยสนับสนุน คือ การดำเนินนโยบายด้านการเกษตรต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นเร็วกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัด ส่งผลให้ปริมาณน้ำต้นทุนสะสมและแหล่งน้ำธรรมชาติในบางพื้นที่ไม่มีเพียงพอต่อการผลิตทางการเกษตร และอาจส่งกระทบต่อการผลิตทางการเกษตรในระยะถัดไป แต่เลขาฯ สศก. บอกว่า เกษตรกรไม่ได้ออกใจกลัว เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมพร้อมรับมือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว...

ขุนเกษตรรา

'ยโสธร'โมเดลนำร่องสมาชิกชาเกษตรกรรมยั่งยืน

นายวิวัฒน์ ติตย์กำจร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า เกษตรกรรมยั่งยืนเป็นระบบการทำเกษตรเชิงผสมผสานและเกื้อกูลกันคำนึงถึงระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ โดยหลีกเลี่ยงและปฏิเสธการใช้สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร นำไปสู่การพึ่งพาตนเอง ทำให้ระบบเกษตรกรรมเข้มแข็งยั่งยืน ซึ่งจ.ยโสธร เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องมุ่งขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเป็นจังหวัดที่มียุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ ตั้งเป้าให้เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ที่ชัดเจน ด้วยความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน วิชาการและเกษตรกรมีการจัดเสวนาฟังความเห็นจากตัวแทนภาคีเครือข่าย เน้นให้เกษตรกรพึ่งตัวเองได้ ยั่งยืน สอดคล้องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับ “การจัด สมาชิกชาเกษตรกรรมยั่งยืน”ครั้งนี้ เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการสมาชิกชาเกษตรกรรมยั่งยืน ในการเสนอร่างมติสมาชิกชาเกษตรกรรมยั่งยืนจ.ยโสธร โดยครั้งนี้นับฟังการเสนอความคิดเห็นในร่างมติสมาชิกชาเกษตรกรรมยั่งยืน จากตัวแทนภาคีเครือข่ายและชาวบ้าน 10 ข้อ ดังนี้ (1) สนับสนุนการบูรณาการ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมผลักดันเกษตรกรรมยั่งยืนทุกระดับ เช่น การบรรจุหลักสูตรเกษตรกรรมยั่งยืนในโรงเรียนและสถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งให้จัดงานสมาชิกชาเกษตรกรรมยั่งยืนระดับจังหวัด

อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง (2)ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน (3) ให้นำหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน สนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อปรับแนวคิด ทักษะคิด ต่อระบบเกษตรกรรม พัฒนาความรู้ เทคนิค ทักษะทำเกษตรกรรมยั่งยืนครบวงจรให้เกษตรกรรุ่นเก่า รุ่นใหม่ และสร้างต้นแบบเกษตรกรรมยั่งยืน (4) ให้นำหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน สนับสนุนให้เกษตรกรพึ่งตนเองได้ด้านปัจจัยการผลิตที่เอื้อต่อระบบเกษตรกรรมยั่งยืน เช่น ที่ดินน้ำ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปุ๋ยอินทรีย์ เป็นต้น

(5)ให้ร่วมสนับสนุนโอกาสช่องทาง ข้อมูลมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และพื้นที่ตลาดสินค้าเกษตรกรรมยั่งยืนที่หลากหลาย เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และตลาดออนไลน์ (6) ให้ สนับสนุนจัดทำฐานข้อมูลการผลิต และจำหน่ายเกษตรกรรมยั่งยืนแบบบูรณาการ เพื่อกำหนดนโยบายและวางแผนการสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน (7) ให้ทุกภาคส่วนสนับสนุนการศึกษาวิจัยนวัตกรรมเกี่ยวเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างครบวงจร เพื่อสื่อสารให้เกิดการรับรู้ เกิดแรงจูงใจ และตระหนักต่อการขยายผลเกษตรกรรมยั่งยืน (8) ให้ สนับสนุนผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจระบบเกษตรกรรมยั่งยืนและอาหารปลอดภัย จากนั้นสนับสนุนให้ตั้งองค์กรผู้บริโภคเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงการผลิตอาหารที่ปลอดภัย (9) ให้มีนโยบายหรือแนวทางการป้องกัน

ปัจจัยเสี่ยง และภัยคุกคามที่มีต่อระบบเกษตรกรรมยั่งยืนระดับท้องถิ่น และระดับจังหวัด เช่น การใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรงในการเกษตร การปลูกพืชอุตสาหกรรมเชิงเดี่ยว และ (10) ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะว่าด้วยระบบเกษตรกรรมยั่งยืนจังหวัดยโสธร มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน ทั้งนี้ ข้อเสนอในมติสมาชิกชาดังกล่าว จะนำไปเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ก่อนที่จะขยายไปยังจังหวัดอื่นต่อไป

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: จันทร์ 1 เมษายน 2562

ปีที่: 40

ฉบับที่: 13853

Col.Inch: 13.22

Ad Value: 16,525

ภาพขาว: ตรวจเยี่ยม

หน้า: 8(บนซ้าย)

PRValue (x3): 49,575

Clip: Black/White



ตรวจเยี่ยม : นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยม
การดำเนินงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง กระบี่ ต.ไสไทย อ.เมือง จ.กระบี่
และศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง ตรัง ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง เมื่อเร็วๆ นี้

กรมข้าวเตือน มั่วขายเมล็ดพันธุ์ปลอม ยันข้าวไทยดีต่อสุขภาพ

กรมการข้าวเก็บพันธุ์เมล็ดคัดล้ายข้าวหอมพวง
ตรวจสอบ หลังจากชาวบ้านแห่ซื้อปลูก พบเป็นข้าว
จัสมิน เตือนอย่าหลงเชื่อ อาจได้พันธุ์ข้าวปลอมปน
มาปลูก ยันข้าวไทยหลายพันธุ์ตอบโจทย์ผู้บริโภค
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม นายประสงค์ ประไพตระกูล
รักษาการแทนอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ **ต่อ : กรมข้าว - หน้า 2**

กรมข้าว

เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าชาวนา
หันไปปลูกข้าวชนิดหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะ
เมล็ดคล้ายกับข้าวหอมพวงของไทย และ
ข้าวจัสมินของเวียดนาม โดยที่หน้าถุงใส่
ข้าว เขียนว่าข้าวเลี้ยงนก ได้รับรายงาน
ว่ามีร้านจำหน่าย อยู่ที่ จ.ชัยนาท และ
จ.นครสวรรค์ มีชาวนานำไปปลูกกว่า
2 หมื่นไร่ เพราะมีการกล่าวอ้างต่อๆ กัน
ว่าได้ราคาดี และต้านทานโรค อายุการ
เก็บเกี่ยวสั้น ทั้งยังให้ผลผลิตต่อไร่สูง ว่า กรณีนี้
ทางนายเกษม บุญราช รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้
สั่งการให้มีการนำข้าวดังกล่าวมาตรวจสอบ
หาพันธุ์กรรม หรือดีเอ็นเอ แล้ว โดยพบว่า
เป็นข้าวจัสมิน แต่ไม่ขอลงรายละเอียดว่า

มาจากที่ใด

นายประสงค์กล่าวต่อว่า อยากแจ้ง
เตือนไปยังชาวนาว่าอย่าหลงเชื่อ เพราะอาจ
ได้พันธุ์ที่มีการปลอมปนสายพันธุ์ ทำให้
ผลผลิตและราคาไม่ได้ตามที่บอกต่อๆ กัน
ทั้งนี้ กรมการข้าว ได้พัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่
หลากหลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องโดยมีพันธุ์ที่รับรอง
แล้วให้เลือกเพาะปลูก ได้แก่ กข21, ปทุมธานี 1,
กข43, กข47, กข53, กข71 เป็นต้น ซึ่งอาจ
มีข้อจำกัดเรื่องด้านทานโรค จึงได้พัฒนาข้าว
พันธุ์ใหม่ไม่ไวแสง อายุการเก็บเกี่ยว 118 วัน
ด้านทานโรคแมลง เช่น พันธุ์ กข79 มี
ผลผลิต 1 ตัน ถึง 1.2 ตันต่อไร่ รวมทั้งตลาด
ต่างประเทศที่กำลังมีความต้องการมาก
ดังนั้นชาวนาควรให้ความสนใจข้าวไทยที่
พัฒนาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
และกระแสนิยมทั่วโลกในเรื่องการรักสุขภาพ
เช่นข้าว กข43 เป็นข้าวน้ำตาลดำ

อธิบดีกรมการข้าว กล่าวอีกว่า ได้ปรับ
แผนในระหว่างปีนี้จะหาเมล็ดพันธุ์ กข79
จำนวนหนึ่ง เพื่อทดลองตลาดไปด้วย ปลูก
เป็นแปลงใหญ่เพื่อขับเคลื่อนแผนนโยบาย
วิสาหกิจประชารัฐ ของ ร.มว.เกษตรฯ การ
ตลาดนำการผลิต จะเร่งดำเนินการเพื่อสรุป
พื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพให้แน่ชัด นับว่า
เป็นมิติใหม่ของกรมการข้าว จะหารือกับ
ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีเป้าหมายแผนการ
ผลิตที่ชัดเจนขึ้น และมีตลาดรองรับ การ
ส่งออกไม่มีปัญหา ต่อจากนั้นชาวนาทุกคน
ได้ปลูกไม่มีการจำกัดอะไรทั้งสิ้น

ปฏิรูป'นมโรงเรียน'กระจายงบ1.4หมื่นล.

รื้อยาใหญ่ไซฟอน-ปั่นตัวเลขน้ำมันกิบ-ดึงอย.คุมคุณภาพเข้ม

● เขตซีโร่ “นมโรงเรียน” ทั้งระบบ กระจายงบ 1.4 หมื่นล. เกือบ 5 ภูมิภาค แยกคณะกรรมการนมโรงเรียนออกจากมิลด์บอร์ด พร้อมตั้ง กก.อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ดัดดาใหญ่ไซฟอนนมโรงเรียน ควบคุม บันตัวเลข มั่นใจจัดสรรสิทธิเป็นธรรมโปร่งใสขึ้น

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ให้ปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน โดยปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นเลขานุการ มีกรรมการจากหน่วยงานที่กำกับดูแลการผลิตและจำหน่ายนม 3 คน กรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพการผลิต 2 คน กรรมการจากหน่วยงานที่เป็นผู้รับบริการ 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานคณะกรรมการแต่งตั้งอีก 3 คน รวมทั้งสิ้น 15 คน

ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ รายงานว่า จะประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนครั้งแรกในวันที่ 4 เมษายนนี้ เพื่อจะแต่งตั้ง

อ่านต่อหน้า 6

'นมโรงเรียน'

คณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารกลางทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการนมโรงเรียน คณะอนุกรรมการรณรงค์บริโภคนมในสถานบันการศึกษาทุกระดับเพื่อเพิ่มอัตราการดื่มนมจาก 18 ลิตรต่อคนต่อปี เป็น 25 ลิตรต่อคนต่อปี ภายในปี 2564 และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับกลุ่มพื้นที่ ซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ครอบคลุม 7 เขตชายภูมิภาคพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนมมาก และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ที่จำเป็น

“ต้องเร่งชี้แจงทุกส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจระบบบริหารจัดการใหม่ ในการจัดสรรสิทธิหรือโควตาให้ผู้ประกอบการ และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนได้กระจายอำนาจไปให้คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับกลุ่มพื้นที่ 5 กลุ่ม ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน อย่างไรก็ตามเพื่อให้ทันเปิดภาคโรงเรียนเทอม 1 วัน

ที่ 16 พฤษภาคมนี้ จะให้คณะอนุกรรมการบริหารกลาง จัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนไปก่อน โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์ รายงานว่าจะประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิให้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายในวันที่ 5 เมษายนนี้” นายกฤษฎากล่าว

นายกฤษฎา กล่าวอีกว่า เบื้องต้นคณะกรรมการฯ ต้องสำรวจจำนวนนักเรียนในโครงการทั่วประเทศ ซึ่งมีประมาณ 7.3 ล้านคนอย่างชัดเจนทุกเทอม กำหนดให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ที่จะร่วมจำหน่ายน้ำมันดิบในโครงการนมโรงเรียนต้องขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ส่วนที่ศูนย์รวบรวมจำหน่ายโคและผู้ประกอบการแปรรูปต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าโครงการนมโรงเรียน อีกทั้งเปลี่ยนจากการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขาย (เอ็มโอยู) ซึ่งไม่มีผลทางกฎหมาย มาเป็นสัญญาซื้อขายระหว่างกัน ตาม พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560 เพื่อที่จะทำให้ทราบชัดเจนถึงปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตได้ ตลอดจนปริมาณรับซื้อน้ำมันดิบมาแปรรูปเพื่อผลิตนมโรงเรียนที่แท้จริง เนื่องจากที่ผ่านมามีการร้องเรียนระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันเองว่าผู้ประกอบการหลายรายแจ้งปริมาณรับซื้อน้ำมันดิบเป็นเท็จ ทำให้มีตัวเลขนมเกินปริมาณนมที่เข้าโครงการ โดยแจ้งมากกว่าที่รับซื้อจริง

ดังนั้นจึงเร่งจัดทำระบบฐานข้อมูล (บิ๊กดาต้า) จะทำให้รู้ทั้งปริมาณนมแท้จริงเท่าไร และผู้ประกอบการรายไหนซื้อนมจากเกษตรกรรายใด ต้องเข้ามาอยู่ในระบบทั้งหมด เพื่อควบคุมทั้งปริมาณและคุณภาพของนม เพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเข้ามาจนถึงการจัดสรรสิทธิ ตามข้อเสนอแนะจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยแยกโครงสร้างการบริหารออกจากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม(มิลด์บอร์ด) เพื่อป้องกัน

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,080

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 1 เมษายน 2562

ปีที่: 18

ฉบับที่: 6285

หน้า: 4(บน), 6

Col.Inch: 81.11

Ad Value: 87,598.80

PRValue (x3): 262,796.40

Clip: Black/White

หัวข้อข่าว: ปฏิรูป'นมโรงเรียน'กระจายงบ1.4หมื่นล.

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเนื่องมาจากมีสัดส่วนได้ส่วนเสียในโครงการนมโรงเรียน

“รัฐบาลถือว่าโครงการนมโรงเรียนนี้เป็นโครงการแห่งชาติ จึงปฏิรูปแนวทางการบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น จากที่ผ่านมาพบปัญหาเกษตรกรบางรายแจ้งส่งน้ำนมแก่นมศูนย์รวบรวมนมหลายแห่ง รวมแล้วเกินกว่าน้ำนมที่ผลิตได้ในแต่ละวัน ขณะเดียวกันศูนย์รวบรวมน้ำนมก็แจ้งการรับซื้อน้ำนมจากเกษตรกรมากกว่าปริมาณน้ำนมที่รวบรวมได้แต่ละวัน จนนำไปสู่การฟ้องร้องระหว่างผู้ประกอบการด้วยกันว่า แจ้งข้อมูลเท็จเพื่อขอรับสิทธิจำหน่ายนมโรงเรียนมากกว่าเกณฑ์ นอกจากนี้ตามมติ ครม.ใหม่ ได้เพิ่มมาตรการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียนโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อย่างเข้มงวดขึ้น และในอนาคตจะเพิ่มสารอาหารเช่น เดิมไอโอดีน ดีเอชเอ ลูทีน โคลีน เป็นต้น ตามความจำเป็นและเหมาะสมสำหรับแต่ละเขต เพื่อให้เด็กทุกคนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ สารอาหารครบถ้วน เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ และผู้ประกอบการจำหน่ายนมโรงเรียนได้รับการจัดสรรสิทธิอย่างเป็นธรรม” นายกฤษฎา กล่าว

ด้านนายสัตวแพทย์ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การแบ่งพื้นที่การจัดสรรสิทธิจำหน่ายโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน งบประมาณปีละ 1.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งในทอม 1/2562 ที่จะเปิดวันแรกในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ทางกรมปศุสัตว์ได้มีการจัดสรรแบ่งตามพื้นที่เขตในการดูแล โดยทั้ง 5 กลุ่ม หลักการก็ให้แต่ละกลุ่มไปพิจารณาพื้นที่ของตนเอง มีน้ำนมดิบปริมาณเท่าไร หากไม่เพียงพอก็ให้มองเขตใกล้เคียง หรือกลุ่มไหนที่มีน้ำนมดิบเกินก็ให้ประสานไปที่กลุ่มข้างเคียงเช่นเดียวกัน โดยหลักให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นประธานในแต่ละคณะให้ประสานกันได้

ส่วนกลางจะออกแค่หลักเกณฑ์อย่างเดียวเท่านั้น อาทิ ผู้ประกอบการใดบ้างที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แล้วไปสมัครกับกลุ่มนั้น จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจะพิจารณาว่าให้มาส่งโรงเรียนในนี้ ไกลไปหรือไม่อย่างไร เพราะถ้าไกลเกินไป เด็กเสี่ยงท้องเสีย ผู้ว่าฯ มีสิทธิ์ที่จะไม่เอาได้ เพราะจะดูเรื่องโลจิสติกส์เป็นหลัก ในอดีตส่วนกลางเป็นผู้จัดทั่วประเทศ

“ยกเว้นทอม 1/2561 ที่จะเปิดการศึกษาในวันที่ 16 พฤษภาคมนี้ ไม่ทันจะใช้ส่วนกลางจัดก่อน แต่ยืนยันว่าเขตซีโรทั้งหมด ทั้งปริมาณน้ำนมดิบ นำมาหรือดูใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่ใครได้ 100 ตันต่อวัน จะได้แบบเดิม ไม่ใช่แล้ว ในระหว่างนี้ ทางกรมปศุสัตว์จะเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เตรียมความพร้อมสำหรับรอบต่อไป ก็คือ ทอม 2/2561 ทั้งนี้คัดเลือกผู้ประกอบการโรงนมทั้งหมดว่ามีจำนวนเท่าไร และในแต่ละโรงจะมีการจัดโควตาน้ำนมดิบจำหน่ายให้แก่ักนักเรียนเท่าไร ส่วนผลการจัดสรรสิทธิและพื้นที่จำหน่ายสิทธิจะทราบผลประมาณปลายเดือนเมษายน แล้วจากนั้นจะไปทำสัญญา แล้วส่งมอบกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนเด็กทั่วประเทศจะต้องได้ดื่มนม ใครที่เข้าร่วมโครงการจะต้องลงนามรับเงื่อนไข ระบบเกษตรกรพันธสัญญาผูกมัด โครผิตินัด เบียร์รับน้ำนมดิบ เกษตรกรส่งนมไม่ครบ ผิดมาตรฐาน นมบูด เด็กท้องเสีย ทางกรมปศุสัตว์จะตั้งกฎหมายหรือ พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรพันธสัญญา พ.ศ.2560 เพื่อจะแก้ปัญหาไซฟอนนมโรงเรียน โควตาดม เมกตัวเลข ที่ผ่านมามีคณะกรรมการจับได้หลังจับได้ไม่มีการลงโทษ แต่ต่อไปนี้ ใครทำผิด นอกจากจะมีการลงโทษ จะต้องโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วย” นายสัตวแพทย์ณรงค์กล่าว

ขณะที่ นายปณณพ เถลิ้มกลิ่น ผู้จัดการสหกรณ์โคนมท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ตัวแทนกลุ่ม ACPU ซึ่งเป็นการรวมตัวของ

ผู้ประกอบการจำหน่ายนมโรงเรียนทั้งสหกรณ์ ศูนย์รวบรวมนมเอกชน และมหาวิทยาลัย กล่าวว่า แนวทางปฏิรูปการบริหารจัดการใหม่จะทำให้การแจ้งซื้อขายน้ำนมดิบที่เจ้าหน้าที่ยากขึ้น ที่ผ่านมากลุ่มผู้ประกอบการหลายรายแจ้งรับซื้อน้ำนมดิบมากกว่าที่รับซื้อจากเกษตรกรจริง โดยมีเขาใหญ่จะมีโควตาการจัดสรรสิทธิจำหน่ายมากเป็นการเอาเปรียบและเบียดบังสิทธิของผู้ประกอบการที่แจ้งตามปริมาณน้ำนมดิบที่รับซื้อจริง นอกจากนี้การที่แยกคณะกรรมการนมโรงเรียนออกจากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนที่ตัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งผู้แทนเกษตรกรและผู้แทนผู้ประกอบการออกไปรวมถึงองค์กรส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายนมโรงเรียนด้วยนั้น มันใจว่าจะทำให้เกณฑ์การจัดสรรสิทธิมีความเป็นธรรม โปร่งใสยิ่งขึ้น

ปชป.จี้รบ.เร่งแก้ราคาพืชผลเกษตร

วันที่ 31 มี.ค. นายประมวล พงศ์ถาวราเดช ว่าที่ส.ส.เขต 3 ประจวบคีรีขันธ์ พรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) เปิดเผยว่า การประกาศฉุกเฉินการทำงานการเมืองของปชป.จะมีความชัดเจนหลังวันที่ 9 พ.ค. โดยหัวหน้าพรรค กรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการ และส.ส.ที่ได้รับการรับรองจากกกต. จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะไปทำหน้าที่ใด และจะรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ให้การสนับสนุนพรรค เชื่อว่าจะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นอีก ทุกฝ่ายพร้อมจะร่วมปฏิรูปพรรคเพื่อให้เป็นสถาบันการเมืองที่มีความเข้มแข็ง ไม่มีส.ส.กลุ่มใดประกาศแยกตัวไปสนับสนุนพรรคอื่น

“ความเดือดร้อนของประชาชนขณะนี้ เป็นสิ่งที่รอไม่ได้ โดยเฉพาะปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกต่ำที่สะสมมาช้านาน และหลังจากมีการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว ไม่ว่าจะปชป.จะเข้าไปทำงานในสถานะใด ผมจะขึ้นกระทุ้งตรวจสอบถามทั้งรมว.พาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อขอทราบวิธีการแก้ไขปัญหาระยะสั้นและระยะยาว” นายประมวลกล่าว

นายประมวลกล่าวว่า วันนี้อาชีพประจวบฯ และ 14 จังหวัดภาคใต้เดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาการขาดทุนของเกษตรกร ปลูกมะพร้าวไร่ละ 8-10 บาท มะพร้าวขาวลิโกลกรัม (ก.ก.) ละ 16-18 บาท ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี แต่ยังไม่คุ้มกับราคาต้นทุนการผลิตของเกษตรกร ดังนั้น ขอเรียกร้องให้คณะกรรมการพืชน้ำมันฯ ยุติการนำมะพร้าวออกทุกชนิด ทั้งมะพร้าวผล หรือน้ำกะทิเข้ามาผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม อย่างอ้างว่าผลผลิตในประเทศไม่เพียงพอ เพื่อทำให้กลไกราคาผลผลิตในประเทศซบเซาสูงขึ้น

'กฤษฎา'โยนรบ.ใหม่ตัดสินชะลอร่วมมืออย่าง3ประเทศ

กรุงเทพธุรกิจ ● “กฤษฎา” ปิดชะลอ การส่งออกยางตามมติ 3 ประเทศ เดือน พ.ค. นี้ ซึ่งเป็นเรื่องการเมือง ให้รัฐบาลใหม่ตัดสิน สั่งกยท. ถกมาเลเซีย - อินโดนีเซียอีกครั้งสั้นปีทีแล้ว โดนฟ้องศาลปกครองหลังเซนดีให้ชะลอ

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า ภายหลังจากสภาไตรภาคียางพารา (ITRC) ที่ประกอบด้วย 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่วมกันที่จะชะลอการส่งออกยางพาราทั้ง 3 ประเทศ ปริมาณระหว่าง 200,000-300,000 ตัน เริ่มในเดือนพ.ค. 2562 โดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้รายงานผลการหารือเพื่อแก้ปัญหาราคา

ยางตกต่ำของทั้ง 3 ประเทศให้ทราบแล้ว ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่าง รอให้รัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศ ดูแลเสถียรภาพราคายางพารา ดังนั้น การที่มีมติร่วมกันทั้ง 3 ประเทศ ไม่ได้หมายความว่า ไทยต้องชะลอการส่งออก เพราะต้องจับตา สถานการณ์ด้านการเมือง และเรื่องของปริมาณยางพารา รวมทั้งราคาในตลาดโลกก่อน ใกล้เดือนพ.ค.กระทรวงเกษตรฯ โดย กยท. จะนำเรื่องนี้หารือร่วมกันกับ มาเลเซีย และอินโดนีเซียอีกครั้ง

“ทั้ง 3 ประเทศเห็นด้วยกับมาตรการชะลอการส่งออก แต่ยังไม่มีการเซ็นสัญญาว่าจะดำเนินการชะลอการส่งออกเมื่อไหร่ และยืนยันกระทรวงเกษตรฯจะไม่ใช้กฎหมาย

ควบคุมยางพารา เพื่อห้ามส่งออกยาง หากมีการดำเนินการต้องเป็นมาตรการของความร่วมมือกับผู้ส่งออกเท่านั้น เพราะประเทศไทยมี 2 เรื่องที่ต้องจับตาเป็นพิเศษ คือสถานการณ์ราคายางพารา และการเมือง จึงอยากปล่อยเรื่องนี้ให้รัฐบาลใหม่เลือกดำเนินการต่อ”

ทั้งนี้มาตรการชะลอการส่งออกต้องคิดให้รอบคอบ เพราะเมื่อครั้งเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีเกษตรฯ เมื่อปีก่อน ได้ลงนามการชะลอการส่งออก และถูกฟ้องศาลปกครองในเรื่องนี้ ปีนี้จึงไม่อยากให้เกิดปัญหาอย่างปีก่อนอีก

สำหรับราคายางพารา เมื่อวันที่ 29 มี.ค.2561 จากการรายงานของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แจ้งว่า ราคาตลาดกลางยางพารา ยางแผ่นดิบอยู่ที่ 49.55 บาทต่อกก. ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 54.10 บาทต่อกก. ส่วนราคาประมูลตลาดกลางยางพารา ราคายางแผ่นดิบเฉลี่ยอยู่ที่ 49.86 บาทต่อกก. แผ่นรมควันเฉลี่ยอยู่ที่ 54.10 บาทต่อกก.

หนุนเกษตรกรใช้ปุ๋ยผสมเอง ลดต้นทุนผลิตมีรายได้เพิ่มขึ้น

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือในหน่วยงาน กระทรวงเกษตรฯ ให้ความรู้อบรมสมาชิก สหกรณ์เรียนรู้วิธีผสมปุ๋ยใช้เอง เมืองต้น มี 412 สหกรณ์ใน 50 จังหวัด สนใจสมัครร่วม โครงการเรียบร้อยแล้ว พร้อมหารือกระทรวงพาณิชย์ช่วยเจรจากับผู้นำเข้าและจำหน่ายปุ๋ยเคมีในประเทศให้ลดราคาจำหน่ายแม่ปุ๋ยให้กับ สหกรณ์ ถูกกว่าท้องตลาดต้นละ 4,000 บาท ซึ่ง จะช่วยประหยัดต้นทุนให้กับเกษตรกรมีรายได้ เหลือจากการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเป็น เท่าตัว ด้านสหกรณ์ฯ เตรียมสั่งซื้อแม่ปุ๋ยมา ผสมขายเกษตรกรราคาถูกกว่าท้องตลาด คาด ทั่นใช้ในเดือน พ.ค.นี้

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลจึงมี มาตรการเร่งด่วนในการช่วยลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ หรือส่วนต่างของกำไร หลังหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพียงพอสำหรับ เป็นค่าครองชีพในครัวเรือน โดยมอบหมายให้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการตาม มาตรการเกษตรประชารัฐ ภายใต้โครงการ ส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตร พร้อมให้สหกรณ์การเกษตรจัดหาแม่ปุ๋ย และ บริการผสมปุ๋ยตามสูตรที่เกษตรกรต้องการใช้นั้น

ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับ ผิดชอบด้วยการเดินทางในโครงการดังกล่าว โดยขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ กรม พัฒนาที่ดิน จัดอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ใน การใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และ วิธีการผสมปุ๋ยใช้เองให้เหมาะกับสภาพดิน และพืชที่เพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ กรมวิชาการ เกษตรให้เข้ามาดูแลเรื่องคุณภาพแม่ปุ๋ย แนะนำ วิธีการผสมปุ๋ยและการเก็บรักษาเพื่อให้ใช้ได้ นาน พร้อมทั้งออกใบอนุญาตการผลิตจำหน่าย



ปุ๋ยให้กับสหกรณ์ รวมถึงกรมส่งเสริม การเกษตรแนะนำเกี่ยว กับการใช้ปุ๋ยสำหรับช่วง ฤดูทำนาหรือทำไร่ และ ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตร จะสนับสนุนสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ 2% ปี เพื่อ เป็นทุนหมุนเวียนใน การซื้อแม่ปุ๋ยจากบริษัท เอกชน เพื่อมาผสมและ จำหน่ายให้กับเกษตรกร ทั้งหมดนี้ทางกรมได้ ดำเนินการแล้ว ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสหกรณ์ ที่สนใจ และมีสหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการ แล้ว 412 สหกรณ์ใน 50 จังหวัด

อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวทางการผลิต ปุ๋ยใช้เองเพื่อบริการแก่เกษตรกรมี 3 รูปแบบ



ได้แก่ 1.สหกรณ์การ เกษตร ผสมปุ๋ยตามสูตรที่เกษตรกร ต้องการ โดยใช้แม่ปุ๋ยและ ไม้ใส่สารเติมเต็ม 2.สหกรณ์ การเกษตรผสมปุ๋ยสูตรแนะนำตามชนิดพืชและชนิดดิน ในพื้นที่นั้นๆ ซึ่งขณะนี้กรม พัฒนาที่ดินได้มีการวิเคราะห์ ข้อมูลชุดดิน และกำหนด 27 สูตรปุ๋ย เป็นสูตรทั่วไปสำหรับ พืช 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด และ

ยางพารา ถ้าหากเป็นพืชชนิดอื่น โดยเฉพาะใน กลุ่มผลไม้จะต้องศึกษาวิเคราะห์ค่าดิน และชนิด ของผลไม้ในเชิงลึกเป็นรายกรณี เนื่องจากผลไม้ แต่ละชนิดมีความจำเพาะในการใช้สูตรปุ๋ยที่ไม่ เหมือนกัน และ 3.เกษตรกรที่ต้องการใช้ปุ๋ยตาม ค่าวิเคราะห์ดิน ให้ใช้คำแนะนำจากโปรแกรม

ปุ๋ยรายแปลงได้โดยตรง หรือเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์หาธาตุอาหารในดินดังกล่าว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กล่าวว่า กรมจะจัดอบรมสมาชิกสหกรณ์ใน 50 จังหวัด ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เกษตรกรมีความเข้าใจเรื่องปุ๋ยผสมใช้เอง และปรับเปลี่ยนแนวคิดจากเดิมที่นิยมซื้อปุ๋ยสูตรสำเร็จที่ขายตามท้องตลาดซึ่งมีต้นทุนสูง หันมาใช้ปุ๋ยผสมเองที่มีคุณภาพไม่แตกต่างจากปุ๋ยสูตรสำเร็จ ซึ่งปุ๋ยผสมเองทำได้ไม่ยุ่งยากและช่วยลดต้นทุนได้จริง จากนั้นสหกรณ์กับสมาชิกจะร่วมกันวางแผนในการผลิตปุ๋ยผสมเอง โดยสหกรณ์จะสำรวจปริมาณการใช้ปุ๋ยจากสมาชิก และสั่งซื้อแม่ปุ๋ยมาบริการผสมตามสูตรที่เกษตรกรต้องการ หรือขายแม่ปุ๋ยให้เกษตรกรนำไปผสมใช้เองที่บ้าน โดยผสมปุ๋ยตามปริมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละครั้ง ซึ่งการอบรมวิธีการใช้ปุ๋ยผสมเองแก่สมาชิกสหกรณ์จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน และสหกรณ์จะเริ่มผลิตปุ๋ยสูตรแรกจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม เพื่อให้เกษตรกรหันใช้ในฤดูกาลเพาะปลูกปีนี้

“อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการผลิตมีผลต่อต้นทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปุ๋ยเคมี ถือเป็นปัจจัยการผลิตหลักที่มีผลต่อรายได้ของเกษตรกรเป็นต้นทุนการผลิตที่มีมูลค่าสูงอันดับต้นๆ ของเกษตรกร และมีปริมาณการใช้เพิ่มขึ้นทุกปี ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายและกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร เราจึงต้องหาทางช่วยเกษตรกรในเรื่องนี้เป็นหลักด้วย”

นอกจากการเรื่องอบรมการผสมปุ๋ยใช้เองแล้ว ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เจรจากับผู้นำเข้าและจำหน่ายปุ๋ยเคมีในประเทศ โดยผ่านสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจเกษตรไทย เพื่อขอให้ลดราคาจำหน่ายแม่ปุ๋ยให้กับสหกรณ์ถูกกว่าท้องตลาดต้นละ 4,000 บาท ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกร โดยสหกรณ์สามารถติดต่อและแจ้งความต้องการ



ผ่านมาทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด เพื่อให้เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์มีความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับปุ๋ยผสมใช้เอง และมั่นใจในเรื่องคุณภาพ ซึ่งการให้ความรู้จะช่วยทำให้เกษตรกรมี

ความมั่นใจว่าการใช้ปุ๋ยผสมเองไม่ได้แตกต่างจากปุ๋ยสำเร็จ แต่ราคาถูกกว่า ช่วยลดต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรมีรายได้เหลือจากการจำหน่ายผลผลิตเพิ่มมากขึ้น.

รมต.สั่งเซตซีโร่ นมโรงเรียนทั้งระบบ

กระจายงบ '1.4หมื่นล.' สู่ภูมิภาค

รมว.เกษตรฯ สั่ง
เซตซีโร่ระบบจัดสรร
โควตา "นมโรงเรียน"
ใหม่หมด ♦อ่านต่อหน้า 9

นมโรงเรียน □ ต่อจากหน้า 1

กระจายงบนมปีละ 1.4 หมื่นล้าน เกือบ 5 ภูมิภาค ให้ ผวจ.5 จังหวัดเป็นประธานแบ่งใหม่ จัดสรรสิทธิจำหน่ายส่งนมโรงเรียนทั่วประเทศ พร้อมเล็งใช้กฎเหล็ก จัด พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 ฟันไม่เลี้ยว หากเจอนมบูดเสีย ปั่นโควตาลม โคนโทสปรีป พร้อมเรียกค่าเสียหายอ่วม ยันเด็กได้กินนมคุณภาพทันเปิดเทอม พ.ศ.นี้แน่

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ตามมติ ครม.ให้ปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน โดยปลัดกระทรวงเกษตรฯ เป็นประธาน อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นเลขานุการ มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 15 คน โดยจะประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งแรกในวันที่ 4 เม.ย.นี้ เพื่อจะแต่งตั้งคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารกลาง ทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการโครงการนมโรงเรียน คณะอนุกรรมการรณรงค์บริโภคนมในสถาบันการศึกษาทุกระดับ เพื่อเพิ่มอัตราการดื่มนมจาก 18 ลิตรต่อคนต่อปี เป็น 25 ลิตรต่อคนต่อปี ภายในปี 64 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับกลุ่มพื้นที่ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ครอบคลุม 7 เขต ภูมิภาคพื้นที่ที่มีการเลี้ยงโคนมมาก และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่จำเป็น

นายกฤษฎา กล่าวต่อว่า ต้องเร่งชี้แจงทุกส่วนให้เข้าใจระบบบริหารจัดการใหม่ ในการจัดสรรสิทธิ(โควตา) ให้ผู้ประกอบการและพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียน ได้กระจายอำนาจไปให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับกลุ่มพื้นที่ 5 กลุ่ม ซึ่งมี ผวจ. เป็นประธาน ทั้งนี้ ในช่วงเปิดเทอม 1/2562 วันที่ 16 พ.ค.นี้ จะให้คณะอนุกรรมการบริหารกลาง จัดสรรสิทธิ และพื้นที่จำหน่ายนมโรงเรียนไปก่อน และจะประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรสิทธิให้แก่ผู้ประกอบการจำหน่ายในวันที่ 5 เม.ย.นี้

นายกฤษฎา กล่าวอีกว่า เบื้องต้นคณะกรรมการฯ จะสำรวจจำนวนนักเรียนในโครงการทั่วประเทศที่มีอยู่ราว 7.3 ล้านคน อย่างชัดเจนทุกเทอม พร้อมกำหนดให้เกษตรกร หรือสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมที่จะร่วมจำหน่ายนมดิบต้องขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว์ ส่วนศูนย์รวบรวมนมและผู้ประกอบการแปรรูป ต้องลงทะเบียนเข้าโครงการนมโรงเรียน อีกทั้งเปลี่ยนจากการทำบันทึกข้อตกลงซื้อขาย หรือ MOU ซึ่งไม่มีผลทางกฎหมาย มาเป็นสัญญาซื้อขายระหว่างกัน ตาม พ.ร.บ.เกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 เพื่อให้รู้ตัวเลข ปริมาณ นำนมดิบที่ผลิตได้ กับปริมาณรับซื้อที่แท้จริง เพราะที่ผ่านมา มีการร้องเรียนว่า ผู้ประกอบการหลายราย แจ้งปริมาณรับซื้อนมนมดิบเป็นเท็จ จนมีตัวเลขปริมาณนมเกินที่เข้าโครงการ จึงต้องเร่งทำระบบฐานข้อมูลให้เข้ามาอยู่ในระบบ โดยต้องแยกโครงสร้างการบริหารออกจากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการมีส่วนร่วมได้ส่วนเสียในโครงการ ด้าน นสพ.ณรงค์ เลี้ยงเจริญ ผอ.สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กล่าวว่า การแบ่ง 5 พื้นที่จัดสรรสิทธิจำหน่ายนมโรงเรียน งบประมาณปีละ 1.4 หมื่นล้านบาท จะให้แต่ละกลุ่มไปพิจารณาพื้นที่ของตนเอง นำนมดิบปริมาณเท่าไร หากไม่เพียงพอ ก็ให้มองเขตใกล้เคียง ให้ ผวจ.ที่เป็นประธานในแต่ละ

คณะประสานกันได้ ส่วนกลางจะออกแค่หลักเกณฑ์อย่างเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ในเทอม 1/2562 ที่จะเปิดการศึกษาในวันที่ 16 พ.ค. นี้ จะใช้ส่วนกลางจัดการก่อน แต่ยืนยันว่า เซตซีโร่ทั้งหมด ทั้งปริมาณกันนมดิบ นำมาหรือคูใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่ ใครได้ 100 ดันต่อวัน ก็จะได้เหมือนเดิม ในระหว่างนี้ ทางกรมปศุสัตว์จะเร่งดำเนินการสร้างความเข้าใจในแต่ละกลุ่ม เพื่อให้เตรียมความพร้อมสำหรับรอบต่อไป ก็คือ เทอม 2/2562

“จะคัดเลือกผู้ประกอบการโรงเรียนทั้งหมดว่า มีจำนวนเท่าไร และในแต่ละโรงเรียน มีการจัดโควตานั้นนมดิบจำหน่ายให้แก่โรงเรียนเท่าไร ส่วนพื้นที่ไหนจะทราบผลการจัดสรรสิทธิ และพื้นที่จำหน่ายสิทธิช่วงเดือน เม.ย. จากนั้นจะไปทำสัญญา แล้วส่งมอบกลางเดือน พ.ค. ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียน เด็กทั่วประเทศจะต้องได้ดื่มนม ใครที่เข้าร่วมโครงการจะต้องลงนามรับเงื่อนไข ระบบเกษตรพันธสัญญาผูกมัด ใครผิดนัด เบี้ยปรับนมนมดิบเกษตรกร ส่งนมไม่ครบ มาตรฐาน นมบูด เด็กท้องเสีย ทางกรมปศุสัตว์ จะดึงกฎหมาย พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 มาใช้ เพื่อแก้ปัญหาไซฟอนนมโรงเรียน โควตาลมตกแต่ตัวเลข เพราะที่ผ่านมาคณะกรรมการจับได้ แต่ไม่มีการลงโทษ แต่หลังจากนี้ใครทำผิด นอกจากจะมีการลงโทษ จะต้องโดนฟ้องเรียกค่าเสียหายด้วย” นสพ.ณรงค์ กล่าว

ขณะที่ นายปภกภพ เฉลิมกลิ่น ผู้จัดการสหกรณ์โคนมท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ตัวแทนกลุ่มเอซีทียู กล่าวว่า แนวทางปฏิรูปการบริหารจัดการใหม่ จะทำให้การแจ้งตัวเลขซื้อขายนมนมดิบที่แท้จริงทำได้ยากขึ้น ที่ผ่านมามีหลายรายแจ้งรับซื้อนมนมดิบมากกว่าที่รับซื้อจริงจากเกษตรกร จะมีเขาใหญ่ที่มีโควตาดำเนินการจัดสรรสิทธิจำหน่ายมาก เป็นการเอาเปรียบและเบียดบังสิทธิของผู้ประกอบการที่แจ้งตามจริง นอกจากนี้การที่แยกคณะกรรมการนมโรงเรียนออกจากคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) รวมถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ที่อดีตผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งผู้แทนเกษตรกรและผู้แทนผู้ประกอบการออก รวมถึงองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายนมโรงเรียนด้วยนั้น มันใจว่า จะทำให้เกณฑ์การจัดสรรสิทธิมีความเป็นธรรมและโปร่งใสมยิ่งขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 5 กลุ่มพื้นที่ดูแลรับผิดชอบในการจัดสรรโควตาดนมโรงเรียนให้กับผู้ประกอบการนั้น จะให้หัวหน้าส่วน

ราชการในจังหวัดที่มีปริมาณการเลี้ยงโคนมมากที่สุดเป็นประธาน และเลขานุการในแต่ละกลุ่ม โดยกลุ่ม 1 ประกอบด้วย จ.พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี ลพบุรี และปทุมธานี มีผวจ.สระบุรี เป็นประธานอนุกรรมการ และปลุสดี จ.สระบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ กลุ่ม 2 (เขต 2,3) ประกอบด้วย จ.นครนายก ปราจีนบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา จันทบุรี สมุทรปราการ สระแก้ว ระยอง ชลบุรี ชัยภูมิ นครราชสีมาบุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สุรินทร์ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ มี ผวจ.นครราชสีมา เป็นประธานอนุกรรมการ และปลุสดี จ.นครราชสีมา เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

กลุ่ม 3 (เขต 4) ประกอบด้วย จ.อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย กฬสินธุ์ เลย นครพนม มหาสารคาม หนองบัวลำภู สกลนคร มุกดาหาร บึงกาฬ และร้อยเอ็ด มี ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานอนุกรรมการ และปลุสดี จ.ขอนแก่น เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ กลุ่มที่ 4 (เขต 5, 6) พื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา น่าน สุโขทัย กำแพงเพชร อุทัยธานี พิษณุโลก ตาก อุดรดิษฐ์ นครสวรรค์ พิจิตร และ เพชรบูรณ์ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่เป็นประธานอนุกรรมการ และปลุสดีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นอนุกรรมการ และเลขานุการ

ส่วนกลุ่มที่ 5 (เขต 7,8,9) ประกอบด้วย จ.กาญจนบุรี เพชรบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี กระบี่ นครศรีธรรมราช ระนอง พังงา ชุมพร สุราษฎร์ธานี ตรัง พัทลุง โดยมี ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานอนุกรรมการ และปลุสดี จ.ราชบุรี เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ.



หน้ามองฟ้า เท้าหยั่งดิน

ราคาไข่ไก่เริ่มขยับ

ราคาไข่ไก่ตกต่ำแน่นอนมาตั้งแต่ปลายปี 59 ราคาไข่ละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ 2.30 บาท...วันนี้ราคาเริ่มขยับขึ้นมาอยู่ที่ฟองละ 2.50 บาท

นั่นเป็นผลมาจากความพยายามในการแก้ปัญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นโต้โผในการขับเคลื่อนมาตรการราคาที่ขยับขึ้นแสดงให้เห็นปริมาณไข่ไก่ล้นตลาดเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะสมดุล ด้วยทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนทั้งรายใหญ่ รายกลาง และเกษตรกรผู้เลี้ยงรายย่อยให้ความร่วมมือช่วยกันอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการระยะสั้นครั้งล่าสุดที่กรมปศุสัตว์ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการทุกภาคส่วน ในการปรับลดจำนวนแม่ไก่ไข่



ยืนกรง 4,000,000 ตัว พร้อมดำเนินกิจกรรมลดพ่อแม่พันธุ์ (PS) ให้เหลือ 460,000 ตัว รวมถึงลดปู่ย่าพันธุ์ (GP) ให้เหลือ 3,800 ตัว และการรวบรวมไข่ไก่สดส่งไปจำหน่ายต่างประเทศแล้ว 138 ล้านฟอง

ล่าสุดกรมปศุสัตว์ยังได้เปิดตลาดสิงคโปร์เพิ่มอีกเดือนละ 47 ล้านฟอง จากเดิมที่ส่งออกไปฮ่องกงอยู่แล้ว

สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรเพราะส่งผลดีต่อเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั่วประเทศ ที่แบกรับภาระขาดทุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน เกษตรกรเชื่อว่าต่อไปราคาจะดีขึ้นเรื่อยๆหากทุกภาคส่วนยังคงร่วมกันแก้ปัญหาเช่นนี้

อย่างไรก็ตาม การขอความร่วมมือจากคนในวงการ ที่มีความหลากหลายทั้งระดับเกษตรกรรายย่อย รายกลาง กลุ่มทุนระดับกลาง รวมถึงกลุ่มบริษัทขนาดใหญ่ไม่น่าใช่เรื่องง่าย...บางรายใหญ่จริงรัฐขอความร่วมมืออะไรก็ทำให้

แต่บางรายเลี้ยงไก่ไข่ระดับ 200,000 ตัว ออกตัวเป็นแค่เกษตรกรเพื่อผลักภาระให้คนอื่นเสียสละแทน พอรัฐขอให้ปลดไก่แม่พันธุ์ยืนกรงเพื่อให้ช่วยกันแก้ปัญหาไข่ล้นตลาด กลับทำนิ่งเฉย ก็ไก่ไว้ในแล้ว หวังให้มีผลผลิตขายในจังหวะที่ทั้งวงการพากันลดการเลี้ยง

พฤติกรรมแบบนี้จะให้เรียก...อะไรดี.

ส-เล-เต